



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 29 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ,4662 ราย ผู้ป่วยสะสม 254,515 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 36 ราย เสียชีวิตสะสม 1,876 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,793 ราย หายป่วยสะสม 205,064 ราย อยู่ระหว่างรักษา 47,481 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 9,416,972 ล้านโดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 182,556,117 ราย เสียชีวิต 3,953,240 ราย รักษาหาย 167,159,710 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ อังกฤษ วิจัยพบหน้ากากอนามัยรุ่น FFP3 ช่วยลดความเสี่ยงติดโรคโควิด 19 สำหรับบุคลากรการแพทย์ **ออสเตรเลีย** รัฐเวสเทิร์นและรัฐควีนส์แลนด์ประกาศล็อกดาวน์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของรัฐควีนแลนด์ เผย โควิด 19 สายพันธุ์เดลต้าใช้เวลาสัมผัสเพียง 5-10 วินาทีก็ทำให้ติดเชื้อได้ **ฮ่องกง** ระบุเทียบวินชาเข้าจากอังกฤษ เริ่ม 1 ก.ค. **อินโดนีเซีย** รพ. 8 แห่ง เตรียมทดลองใช้ยาฆ่าพยาธิรักษาโรคโควิด 19 หลังได้รับอนุญาตจาก สนง.ควบคุมอาหารและยา ขณะที่รัฐบาลอนุมัติฉีดวัคซีนซิโนแวคในเด็กอายุ 12 - 17 ปี **เวียดนาม** อนุมัติใช้วัคซีนโมเดอร์นากรณีฉุกเฉิน **ฟิลิปปินส์** ขยายมาตรการในกรุงมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียงจนถึงกลางเดือน ก.ค. **ฟินแลนด์** พบแฟนบอลยูโรติดโควิด 300 ราย

ประเด็นสำคัญ

1.ระบบ Home Isolation

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home Isolation) ว่า แนวทางดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจาก สปสช. พร้อมมีการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้ดูแลผู้ป่วยรายละไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน เป็นเวลา 14 วัน เป็นค่าปรอท ค่าเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ค่าติดตามและอาหาร 3 มื้อ เหมาะกับผู้ป่วยที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม อยู่บ้านคนเดียว หรือไม่แออัด แยกห้องน้ำส่วนตัวได้ โดยการทดสอบแนวทาง Home Isolation กับผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 18 คน ของรพ.ราชวิถี พบว่ามีเพียง 2 คน ที่มีอาการรุนแรงขึ้นต้องกลับมารักษาที่ รพ. และแนวทางนี้ได้নার่องใช้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาธิ เลขาธิการ สปสช. เผย ระบบ Home isolation ของต่างประเทศ จะให้คนไข้ดูแลตัวเองทุกอย่าง ส่วนของไทยจะยังอยู่ในการดูแลของรพ. สิ่งที่น่าห่วงคือผู้ป่วยอาจออกมาข้างนอก ซึ่งต้องมีการแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามกฎและอยู่บ้านจริงๆ นอกจากนี้ ในบางสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อหลายคนอาจทำเป็น Community isolation คือนำผู้ป่วยหลายคนไปดูแลในสถานที่ที่จัดไว้เป็นการเฉพาะในชุมชน มีรถเอกซเรย์ รถแล็บไปตรวจ มีแพทย์ใช้ระบบ teleconference ดูแลสอบถามอาการทุกวัน ซึ่งสปสช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสทูเดย์, สปริงนิวส์, กท.ธุรกิจ, mcot, nationtv, topnews

-พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศบค.ศบค. ระบุ สธ. และ ศบค. พยายามตั้งรพ.สนาม ซึ่งสถานที่และอุปกรณ์มีเพียงพอ แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่พอ ดังนั้น แนวทาง Home Isolation จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดย สปสช.ได้ประกาศหลักเกณฑ์ออกมาแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ นโยบาย Home isolation มีความเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัวมากขึ้น เพราะมีครอบครัวส่วนน้อยที่จะมีบ้านหรือที่พักอาศัยที่มีพื้นที่แยกกักตัวออกจากสมาชิกในบ้าน

2.หมอพร้อมแจ้งฉีดวัคซีนเร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ระบบหมอพร้อม แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จองคิววัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือน ส.ค. 2564 จะเลื่อนการฉีดวัคซีนเป็นเดือน ก.ค. 2564 ที่สถานี่กลางบางชื่อ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการประสาน สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ <https://1th.me/jLPvE>

3.แนะรัฐเร่งจัดหาวัคซีนโควิดให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ

-นพ.อนุตตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เผย กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ แกลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด 19 ดังนี้ 1.ให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 2.ให้รัฐบาลนำเข้า

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

วัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดย ออย. โดยปรับกฎระเบียบให้เร็วขึ้น สนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ 3.รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน และโปร่งใส 4.ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก 5.สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสโดยเร็วที่สุด

4. วัคซีนซิโนแวคมีปัญหาตกตะกอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, posttoday, isranews, amarintv)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณีได้รับรายงานจุดฉีดวัคซีน 1 แห่ง เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุนการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและไม่หายไปหลังการเขย่า พบวัคซีน 110 ขวด ยังไม่ผ่านการฉีดและเรียกเก็บคืนทันที และไม่ได้รับรายงานจากจุดฉีดอื่น พร้อมส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ำวัคซีนโควิด 19 มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียส จึงแจ้งเตือนให้ฝ่ายระงับการเก็บรักษาวัคซีนตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของกรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, js100, workpointtoday, moneyandbanking, newtv

-สถาบันโรคผิวหนัง ชี้แจงว่า กรณีพบวัคซีนซิโนแวคมีลักษณะเป็นเจลใสติดขวด ไม่ได้เกิดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยืนยันการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนของศูนย์ฯ ใช้อุปกรณ์ทันสมัย มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยคณะทำงานด้านเภสัชกรรมไม่เคยพบปัญหาลักษณะดังกล่าว

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ อภ.ได้เก็บตัวอย่างส่งให้กรมฯ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทันที จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัคซีนต้องสงสัยผิดปกติของสถานบริการที่ดูไว้ในกระบอกฉีดยาแล้ว 7 กระบอก และวัคซีนที่อยู่ในขวด 15 ขวด ที่ได้รับมาพร้อมกัน พบว่า วัคซีนมีลักษณะทางกายภาพเป็นปกติ สถาบันชีววัตถุได้ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างพบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบในเรื่องอุณหภูมิการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนรุ่นการผลิตนี้ ตั้งแต่การขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศแล้ว พบว่าอยู่ในช่วงอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสม จึงสรุปได้ว่าวัคซีน CoronaVac รุ่นการผลิต C202105079 เป็นวัคซีนที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ปกติ สามารถนำไปใช้ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยโพสต์, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การจัดเก็บ-ขนส่งวัคซีนโควิด 19 เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยวัคซีนซิโนแวคเป็นน้ำแขวนตะกอนขาวขุ่น ต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนใช้ และต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศา

5. ชาวปลอมยาฆ่าพยาธิรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., mcot

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อมูลซื้อขายยาฆ่าพยาธิไอเวอร์เม็กตินรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ว่า ยาฆ่าพยาธิไอเวอร์เม็กตินเป็นยาที่ใช้ในสัตว์ มีนำมารักษาในบางคนแต่ใช้ในปริมาณน้อย ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

6. ขอสนับสนุนแพทย์-พยาบาลจาก สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews, bangkokinsight

-รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลปิ ผอ.รพ.รามาริบัติ และประธาน กกก.อำนวยการเครือข่าย รพ. ทำหนังสือถึง ปลัด สธ. ระบุว่า รพ.ในเครือข่ายฯ มีห้องวิกฤตความดันลบ 52 เตียงพร้อมใช้งาน แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการกิจ ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ 26 คน และพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 124 คน รวมทั้งหมด 150 คน เริ่มปฏิบัติการกิจตั้งแต่ 1 ก.ค.

7. ราคาจองวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมรพ.เอกชน มีมติให้คิดค่าบริการวัคซีนโมเดอร์นากับผู้ที่จองผ่านรพ.เอกชน ในราคาเข็มละ 1,700 บาท รวม 2 เข็ม 3,400 บาท อัตราเดียวกันทุกรพ. ซึ่งรวมค่าบริการฉีดและค่าประกันแพ้วัคซีนแล้ว จะเริ่มเรียกเก็บเงินกับลูกค้าที่จองไว้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 เพื่อแจ้งจำนวนที่แน่นอนในการสั่งจองและชำระเงินกับ อภ.

8. ประท้วงให้บริษัทกักตัวพนักงานพร้อมเหยี่ยวฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ที่ บ.ไทยการ์เมนต์ เอ็กสพอร์ต จก. จ.นนทบุรี พนักงานรวมตัวประท้วงหลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.หยุดงาน 14 วันเพื่อกักตัว 2.ขอตรวจคัดกรองเพื่อหาผู้ติดเชื้อรอบที่ 3 และ 3.ให้บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายระหว่างที่หยุดงาน ทั้งที่พัก อาหาร และอื่นๆ

9.บุคลากรการแพทย์ให้เรื้อรังนำเข้าวัคซีน mRNA

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, amarin

-กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า ร่วมกันเปิดแคมเปญรวบรวมรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ เรียกร้องไปยังรัฐบาลและอก. ให้เรื้อรังนำเข้า mRNA vaccine เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง

10.การตรวจภูมิหลังรับวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วไปตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น กรณีของ “แต้ว ณิชพร เตมียะรัง” นักแสดงชื่อดัง ว่า การตรวจหาภูมิคุ้มกันในห้องปฏิบัติการเป็นการวัดระดับภูมิคุ้มกันทั่วไป ไม่สามารถบอกได้ว่าป้องกันโรคได้เพียงพอ จึงไม่แนะนำให้ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันเพราะค่าเหล่านี้อ้างอิงไม่ได้ ต้องใช้วิธี PRNT ด้วยการเจาะซีรัมนำเลือดแล้วนำมาตรวจกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ โดยตรง

11.แนะเร่งฉีดวัคซีนคุมการระบาดระลอก 4

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมุรเวชแห่งประเทศไทย ระบุ เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) แพร่ได้ง่ายและยังอาจเกิดปอดอักเสบได้เร็วและแรงกว่าสายพันธุ์เดิม ถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เรียกการระบาดช่วงนี้เป็นระลอก 4 และเป็นตัวชี้ขาดความยากของการควบคุมโรคหลังเริ่มใช้มาตรการต่างๆ แนะนำเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังเป็นอันดับต้นๆ

12.คลังเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, INN, TNN, js100, pptvhd, mcot, nationtv

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานว่า คลังเตอร์ลดลงจาก 111 คลังเตอร์ เหลือ 106 คลังเตอร์ **นนทบุรี** พบผู้ป่วยเดินทางไปรักษาในรพ. มากกว่าการคัดกรองเชิงรุก **ปทุมธานี** สถานการณ์การติดเชื้อยังทรงตัว **สมุทรปราการ** พบการติดเชื้อในสถานประกอบการ แรงงาน แคมป์คนงาน ขอความร่วมมือให้ช่วยกันเข้มมาตรการ **สมุทรสาคร** ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในโรงงาน อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน **นครราชสีมา** สั่งปิดโรงเรียน 2,450 แห่ง หลังพบคลังเตอร์คนงานติดเชื้อเดินทางมาจาก กทม. ยะลา ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง **สมุทรปราการ** ติดเชื้อเพิ่ม 647 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อจากคลังเตอร์เดิม เสียชีวิต 1 ราย

13.ก่อเหตุยิงใน ASQ และพาผู้กักตัวหนี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ชายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง จ.กระบี่ ที่ใช้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 โดยผู้ต้องหาจะนำทุเรียนเข้าเยี่ยมภรรยาและลูกชาย แต่จนท.ไม่อนุญาต เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บ และผู้ต้องหาได้พาภรรยาและลูกออกจากโรงแรมไปด้วย

14.นักบอลบุรีรัมย์ฝ่าฝืนกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นักฟุตบอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสรบุรีรัมย์ ฝ่าฝืนมาตรการกักตัว ฝึกซ้อมในสนามทั้งที่ยังไม่พ้นระยะเวลาในการกักตัว 14 วัน ด้านสโมสรอ้างสับสนกับประกาศพร้อมยอมรับผิดทุกประการ ขณะที่ สสจ.บุรีรัมย์ ออกแถลงการณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการฝ่าฝืนคำสั่งของคกก.โรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์จริง จึงดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

15.นำวัคซีนซิโนฟาร์มไปขายต่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.โพสต์ทูเดย์

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย พบมีคนนำวัคซีนซิโนฟาร์มไปขายต่อ เรียกเก็บเงินเปิดรับจองซึ่งมีความผิดทั้งคดีอาญาและแพ่ง

16.ประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคเข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงประเด็นการฉีดซิโนแวค เข็ม 3 มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไฟเซอร์ ว่า ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะสามารถกระตุ้นภูมิได้ดี และไม่มีข้อมูลยืนยันว่า การฉีดวัคซีนซิโนแวคจะป้องกันสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ได้ เพราะยังไม่มีการศึกษาในประเทศที่มีเดลตาระบาด

17.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้วนำไปติดคนในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @JEDIYUTH ทวิตว่า ใน Clubhouse มีพยาบาลเล่าว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดจากงาน แล้วนำไปติดครอบครัว แม่ สามี เสียชีวิต โดยสภาการพยาบาลไม่มีความเคลื่อนไหวในการปกป้องบุคลากร และไม่มีอำนาจต่อรองใน สธ.

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการล่ำรายชื่อให้จุฬาฯ ปลด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ออกจากตำแหน่ง ว่า ได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใจ ศ.นพ.ยง และยืนยันว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ไทยอย่างมาก การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสบายใจ ไม่ได้โฆษณาให้วัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thestandard, INN)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุ เมื่อออกมาตรการต่างๆ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้เข้าใจและร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. ส่วนเรื่องวัคซีนต้องเร่งฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังเป็นกลุ่มแรก เพื่อลดการตาย ลดการใช้ห้อง ICU ลดการทำงานของแพทย์-พยาบาล โดยให้ใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกา และหยุดนำวัคซีนแอสตราฯ ไปฉีดให้กลุ่มอื่นๆ ยกเว้นพื้นที่ระบาด และใช้ซิโนแวคแทนในกลุ่มที่เต็มใจฉีด นอกจากนี้ สธ.กำลังจัดหาหาเตียงผู้ป่วยสีเขียวและแดงเพิ่ม คาดว่า จะได้ 50 เตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, pptvhd36, INN, voicetv, mcot, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย มาตรการป้องกันตามนโยบายเปิดประเทศในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2564 ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเปิดรับนักท่องเที่ยว 15 ก.ค. 2564 สามารถท่องเที่ยวได้และต้องพำนักอย่างน้อย 14 วัน กรณีอยู่น้อยกว่านั้นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเที่ยวบินตรงเท่านั้น โดยจังหวัดท่องเที่ยวต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1.ต้องมาจากประเทศเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีน พร้อมทั้งผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้ง ในประเทศไทย 2.ดูแลนักท่องเที่ยวในสถานที่พักตามมาตรฐานสถานที่ SHA+ 3.เตรียมพร้อมในพื้นที่ตามมาตรการต่าง ๆ 4.จัดทำแผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ ส่วน จ.ภูเก็ต ที่จะเปิดพื้นที่นำร่องรองรับนักท่องเที่ยว กรมฯ จะสนับสนุนการจัดวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำหรับการเปิดประเทศ 120 วัน ดำเนินงานร่วมกับ จ.ภูเก็ต ดังนี้ 1.ประสานงานและติดตามการดำเนินงานผ่าน Thai Stop COVID Plus 2.สนับสนุนและช่วยเหลือพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานรพ.สนามในพื้นที่กักกันของจังหวัด 3.ประสานงานด้านวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่ 4.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 และ 5.จัดทำแผนเพื่อลงสู่แม่ข่ายน้ำทิ้งของรพ.ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำใช้วัด-โรงเรียน รับผู้ป่วยไม่มีอาการ-อาการน้อย เน้นพื้นที่กว้าง และต้องเร่งนำเข้าวัคซีนประสิทธิภาพสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, แนวหน้า

-เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 แนะนำควรระวังใช้สมุนไพรรักษาโควิด ขอให้ประชาชนพิจารณาความเหมาะสมของยาต่าง ๆ ทั้งคุณสมบัติ ความสะอาด มาตรฐานการผลิต การปนเปื้อน และผลที่อาจเกิดขึ้นแก่ร่างกาย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ ทารก ผู้มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับและโรคไต รวมถึงผู้ที่รับประทานยาประจำตัวต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

-นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 เผย สสจ.ภูเก็ตมีความพร้อม 100% ในการวางระบบเพื่อจัดทำ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 1 ก.ค. นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนครบ 3.8 แสนราย หรือ 70% วันนี้ ส่วนแคมป์คนงานมีจำนวนไม่มาก อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สิ่งที่เป็นห่วงคือโรงเรียน ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการมาตรการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Dek-d

-นักเรียนไทยป่วยเป็นโควิดที่สวีเดน สามารถไปทำ PCR Test ที่คลินิก หรือส่งชุดตรวจจากทางการได้ฟรี มีแอปฯ และเว็บไซต์ให้บริการปรึกษา ผู้ป่วยโควิดต้องกักตัวอยู่บ้านเอง รพ.จะรับแค่เคสฉุกเฉินเพราะบุคลากรการแพทย์ไม่เพียงพอ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน กรุงเทพธุรกิจ

-กรมการแพทย์ เปิดวิธีปฏิบัติ home isolation ในผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง และกลุ่มที่กำลังจะหายดี เพื่อบริหารจัดการเตียงในรพ.ให้สามารถบริการผู้ป่วยที่มีอาการหนัก โดย สปสช. ได้อนุมัติวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าอุปกรณ์วัดไข้ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดสำหรับใช้ที่บ้าน 1,100 บาท พร้อมค่าอาหาร 3 มื้อ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน โดยจ่ายให้รพ.ที่ดูแลผู้ป่วยเป็นเวลา 14 วัน มีการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ หรือยาฟ้าทะลายโจร และมีระบบการดูแลผู้ป่วยทางไกล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-กรณี "แฟนเค้ก-เชมนิจ จามิกรณ์" นักแสดงประกาศว่าติดเชื้อโควิด 19 และได้เข้ารับการรักษาตัวในรพ.แล้ว ทำให้สังคมมองว่ามีอิทธิพลทำให้ได้เตียงเร็วกว่าผู้ป่วยรายอื่น ด้าน นพ.มนูญ ติขวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ มองว่ารพ.เอกชนมีเตียงว่างมากกว่ารพ.รัฐ และผู้ป่วยมีปัจจัยทางการเงินทำให้เข้ารับการรักษาในรพ.เอกชนได้ ขณะที่เพจ Branding by Boy มองว่า ทุกคนควรมีสิทธิขึ้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและได้เตียงรักษาทันทีไม่ว่าเป็นใครก็ตาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า บทบรรณาธิการ

-วิกฤตการณ์โควิด 19 ของประเทศไทย บ่งบอกถึงสติปัญญาในการแก้ปัญหาของผู้ว่า ซึ่งหากผู้นำมีสติปัญญาจริงปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ต้องไม่ลุกลามบานปลายจนเข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมอัตราการแพร่ระบาดและอัตราการตายของผู้ป่วยจึงสูงมาก และยังไม่มีความคืบหน้าเมื่อไรคนไทยทุกคนที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จะได้รับวัคซีน มีเพียงคำพูดว่าจะฉีดวัคซีนให้คนไทย 50 ล้านคน ภายในปี 2564 แต่ความจริงคือคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ¼ special Report

-ผศ.ดร.นพ.ปกรรัฐ หังสสุต หัวหน้าสาขาไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพฯ มีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เบตา แม้จะติดเชื้อได้ยากกว่าแต่มีความร้ายแรงค่อนข้างมาก สิ่งที่จำเป็นมากตอนนี้คือ การตรวจหาสายพันธุ์ที่ทำให้ติดเชื้อแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดการทางการแพทย์รับมือได้ทัน ประเทศที่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เช่น สหรัฐฯ ใช้วัคซีนของไฟเซอร์, โมเดอร์นา ส่วนประเทศในแถบแอฟริกาใต้ที่ฉีดวัคซีนเสียชีวิตเป็นหลักเหมือนไทย การแพร่ระบาดยังมีสูง ทำให้คาดเดาได้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไทยกำลังใช้อยู่มีประสิทธิภาพต่อยกกว่า ดังนั้นจึงควรมีการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยเป็นยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ซิโนแวค และไม่ใช่วัคซีนชนิดเชื้อตาย โดยต้องมีการนำเข้าวัคซีนอย่างน้อย 2 ยี่ห้อ เพื่อป้องกันการขาดแคลน และควรมีการวิจัยว่าหากฉีดเข็มที่ 3 ควรใช้วัคซีนเทคโนโลยีใดเพื่อให้มีประสิทธิภาพการป้องกันมากที่สุด ส่วนวัคซีนของไทย เช่น ChulaCov19 เริ่มทดลองในมนุษย์และวิจัยประสิทธิภาพเข็มที่ 3 ควบคู่ด้วย คาดว่าจะใช้ได้ช่วงเดือนเม.ย. 2565 ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาวัคซีนมาใช้ได้ แต่ต้องฉีดเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยหนัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวหุ้น คอลัมน์พาราสาวะถี

-การระบาดระลอกเมษายน เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวในการควบคุม ป้องกัน และบริหารจัดการวัคซีนภายใต้การนำของนายกฯ ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีสายพันธุ์เดลตา สิ่งที่แสดงถึงความผิดพลาดอย่างมากของรัฐบาลคือเรื่องวัคซีน แม้จะอ้างว่ามีการระดมฉีดจนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอาเซียน แต่คำถามคือวัคซีนที่ใช้คุณภาพดีขนาดไหน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์กระชก 8 หน้า

-ปัญหาทั้งหมดเป็นเพราะความรู้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาของรัฐบาล พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนำชีวิตประชาชนและความเสียหายของประเทศมาเป็นเครื่องมือต่อรองในการแสวงหาผลประโยชน์ ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยคงไม่มีทางรอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์สถานีคิดที่ 12

-เป้าหมายเปิดประเทศ คืบคลานสู่ความปกติ หรือใกล้เคียงเป็นปกติมากที่สุด ภายใน 120 วัน ยังดูห่างไกล การนับถอยหลังเปิดประเทศอาจเหมือนกับการนับถอยหลังสู่ความล้มเหลว และสุดท้ายอาจมีแต่คำขอโทษแทนการแสดงความรักรับผิดชอบปัญหาทั้งหมดเกิดจากการบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดแต่ต้น กระทั่งเป้าหมายเปิดประเทศภายใน 120 วัน และแผนฉีดวัคซีนคนไทยทั่วประเทศในลำดับถัดไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาอุตสาหกรรมหอการค้าไทย ผู้ประกอบการ SME กลุ่มโรงแรม กรณีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาล เสนอให้เร่งนำซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาเข้ามาเร็วขึ้น ฉีดภายใน 120 วันที่เตรียมเปิดประเทศ วัคซีน 155 ล้านโดส สามารถฉีดวัคซีนได้ 7-8 แสนโดสต่อวัน เร่งระดมฉีด 2 เข็ม จะช่วยปกป้องประชาชนได้ สร้างความมั่นใจให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และจะกระตุ้นจีดีพีประเทศให้กลับมาได้แน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการได้จัดทำร่างหนังสือเพื่อเตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล ขอให้ผ่อนปรนและเปิดกิจกรรมบางอย่างในงานก่อสร้างบางประเภท ขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการภายใน 15 วันสำหรับแคมป์ก่อสร้างที่ไม่มีปัญหาและไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ติดต่อกัน เพื่อให้ดำเนินการกิจกรรมก่อสร้างต่อได้ เห็นควรใช้มาตรการ Bubble and Seal เป็นหลัก ดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานควบคุมไม่ได้ออกข้างนอก ไม่ต้องหยุดกิจกรรมก่อสร้าง เปิดโอกาสให้เดินหน้าธุรกิจได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ฐานโซไซตี้

-กรมการแพทย์มีแนวทางปรับการรักษาให้กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ สามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้าน (Home Isolation) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งจะทำให้ รพ.สนาม สามารถบริหารจัดการเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้ ด้านนายกฯ สั่งการให้เตรียมขยายเตียงสีแดงรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น ปัญหาอยู่ที่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังจะจบเข้ามาช่วย ต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยทั้งระดับสีเขียว สีเหลือง และสีแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, คอลัมน์เปลว สีเงิน</p> <p>-รัฐบาลน่าจะพูดเรื่องกำหนดการส่งมอบวัคซีนอีกครั้ง เพราะที่แถลงไว้มีการเลื่อนไป-มา ต้องให้นายกฯ หรือรมว.สธ. สื่อสารไปถึงประธาน บ.แอสตราฯ (ประเทศไทย) ว่าคนไทยไม่สบายใจกับการส่งมอบวัคซีนไม่เป็นไปตามกำหนด และอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสยามไบโอไซเอนซ์ซึ่งเป็นเพียงโรงงานรับจ้างผลิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์บทบรรณาธิการ</p> <p>-ผอ.ศบค. ได้เรียกประชุมผู้บริหารและทีมที่ปรึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้คำแนะนำไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงชีวิตและสุขภาพของประชาชนมาก่อนเป็นหลัก แต่ศบค.ออกมาตราการโดยผสมผสานกับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจกลายเป็นมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ จนเป็นที่น่าสังเกตว่าอาจเป็นวาระซ่อนเร้นในคະແນນนิยมทางการเมือง ซึ่งหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ นายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่ามาตรการมาจากฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง ขอให้นายกฯ ทบทวนมาตรการที่ไม่ได้ผลหรือมีแนวโน้มล้มเหลว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, คอลัมน์คาบูกคาบดอก, ไทยรัฐ, คอลัมน์หะหะพาที</p> <p>-คำฮิตประจำสัปดาห์คือ “ลี้กลับ” เป็นผลพวงจากการแถลงข่าวแบบกักๆ โดยมีการประกาศมาตรการหลายอย่างในราชกิจจานุเบกษาช่วงตี 1 ที่ประชาชนกำลังนอนหลับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, คอลัมน์กล้าได้ กล้าเสีย</p> <p>-ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตือนสัญญาณบอกเหตุคลื่นลูกที่ 4 สายพันธุ์เดลตาใช้เวลาในการติดต่อไม่ถึง 10 วันชาติ มีคำแนะนำคือ 1.กทม.และปริมณฑลทั้งหมดให้เตรียมพร้อมเสาร-อาทิตย์นี้ ตั้งแต่จันทร์ที่ 28 มิ.ย. ล็อกดาวน์อย่างน้อย 14 วัน แล้วค่อยผ่อนคลายเป็น 2.ตรวจให้ตรวจสอบทุกคนที่มาจาก กทม. ปริมณฑล และจังหวัดสีแดงรอบๆ อย่างจริงจัง 3.ทุกคนต้องป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างเต็มที่</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p>พระราชทานถุงพลังใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ผจก., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท., ทีวีทุกช่อง, thailandplus)</p> <p>-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเดชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนพระองค์ มอบภาควาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ๑ ความว่า “ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยขอบคุณครับ/ค่ะ” ณ ห้องทเวเวสม์ สป.สธ. โดยพระราชทานภาควาดฝีพระหัตถ์พร้อม “ถุงพลังใจพระราชทาน” 2,000 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในรพ.สนามสังกัด สธ. โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สธ. เข้าร่วมพิธี</p>	-
<p>WHO ประกาศไทยพ้นจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, เดลินิวส์ , thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย WHO ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 14 ประเทศที่มีปัญหาผู้ป่วยวัณโรคสูง ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของประเทศไทย แม้ว่าขณะนี้ผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในประเทศจะมีจำนวนลดน้อยลง แต่ปัญหาวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ยังเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งกรมฯ พร้อมดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักที่สำคัญในการยุติวัณโรคภายในปี 2578 และให้เมืองไทยปลอดวัณโรคตลอดไป</p>	-
<p>อย.ไทย - สปบ.ลาว ร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย อย.ได้จัดประชุมทวิภาคีด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 กับกรมอาหารและยา สปบ.ลาว ผ่านระบบ Video conference เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือรายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2564 - 2566 ตลอดจนขอเสนอความร่วมมือ โครงการ Thai FDA Quality Award การให้ความช่วยเหลือในการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำไปสู่การดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง 2 ประเทศให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล</p>	-
<p>ข่าวปลอมสูตรยารักษาแผลมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., แนวหน้า, คมชัดลึก</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่สูตรยารักษาแผลมะเร็ง ประกอบด้วยสมุนไพรข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง เหงือกปลาหมอ ชันทองพยาบาท หัวร้อยรู กำแพง 9 ชั้น และฝาง เป็นข่าวปลอมสมุนไพรข้างต้นมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารฟีนอลิกส์ สารฟลาโวนอยด์ สารซาโปนิน วิตามินซี เป็นต้น สาร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดังกล่าวมีฤทธิ์ด้านการอักเสบและอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าสามารถรักษาแผลมะเร็งในมนุษย์ได้ การใช้สมุนไพรในผู้ป่วยมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์</p>	
<p>กัญชา-กัญชง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน -นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 เป็นประธานเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระท่อม กัญชง กัญชา ณ ร้านค้าสวัสดิการ รพศ.สกลนคร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร ขนม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชา นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกระท่อม กัญชง กัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อดำเนินการทั้งวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาริต แลกเปลี่ยน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ชื่อร้าน ท่อมชงชา</p>	-
<p>คุมเข้มอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า -พญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวถึงประกาศ สพฐ. ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ.2564 ว่า ครอบคลุมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม หวาน มัน เค็ม แอลกอฮอล์ และการตลาดอาหาร และยังมีการกำหนดที่ชัดเจนให้สถานศึกษาจัดหา หรือจัดให้มีการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เครื่องดื่มต้องมีปริมาณน้ำตาลไม่เกินค่ากำหนด น้ำดื่มสะอาดผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ที่สำคัญ สถานศึกษาต้องไม่อนุญาตให้มีการส่งเสริมการตลาดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การติดป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์</p>	-
<p>สารเคมีเหมืองทองคำรั่ว สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ -เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยสสจ.เลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบเหมืองแร่ทองคำ บริเวณโรงประกอบโลหะ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิด 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทองคำ จ.เลย ว่า พบน้ำและสารเคมีหรือสารพิษรั่วไหลจากถังขนาดใหญ่ใช้สำหรับผสมสารเคมี เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี ตรวจสอบการรั่วไหลของถัง พร้อมตรวจสอบบ่อเก็บกากไซยาไนด์ที่มีการทรุดตัว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในธรรมชาติและแหล่งน้ำ</p>	-
ข่าวประเด็นผลกระทบ	
-	-